
 

 

Fundargerð foreldraráðs Bæjarbóls 2. júní 2020 kl. 8:00  

 

Fundarmenn: Ása Jacobsen, Bjarney Anna Bjarnadóttir, Harpa Þrastardóttir og Anna Bjarnadóttir 

leikskólastjóri.   

1. Rætt um lóðina, teikning af breytingum á ungbarnasvæði sem farið verður í í sumar.  

2. Barnafjöldi næstu vetrar, fækkun vegna yngingar í barnahópnum og vegna séraðstæðna 

3. Lagfæring á eldhúsi, verið að teikna upp stækkun og breytingar á eldhúsi sem framkvæmdar 

verða í sumar. Ekki komin tímalína yfir framkvæmdirnar. 

4. Starfsmannamál – umsóknir um lausar stöður 

5. Stéttin að framan, fara fram á lagfæringar á horni þar sem stétt og göngustígur mætast 

6. Upplifun af covid tímanum. Þakklæti og ánægja með upplýsingaflæði og opnun. Gott að svissa 

dögum þannig að allir fengju jafn marga daga. Fólk almennt ánægt með þjónustuna miðað við 

aðstæður í samfélaginu. Gekk hratt að aðlaga skólann að breyttum aðstæðum.  

7. Farið yfir niðurstöður skólapúlsins starfsmannakönnunar sem fór fram í mars.  

8. Engin önnur mál á dagskrá 
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